

วิชาการจัดการการท่องเที่ยววิถีพรวัวโดยชุมชน

รหัสวิชา 020403

กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยววิถีพรวัวโดยชุมชน

ห้องเรียนรวม

อาจารย์ภัทรนัย สมศรี (ที่ 3 จากซ้าย บ้านหินเทิน)

อาจารย์วิทยา สันติสุขไพบูลย์ (ที่ 4 จากซ้าย บ้านทุ่งประดู่)

อาจารย์ประวิทย์ รัตนพงศ์ (ที่ 5 จากซ้าย บ้านม้าร้อง)

อาจารย์วีระวุฒิ กลมเกลี้ยง (ที่ 2 จากซ้าย บ้านทุ่งสะท้อน)



เสวนาการจัดการท่องเที่ยววิถีพรวัวโดยชุมชน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่ปลุกมะพร้าวทับสะแก GI โดยผู้นำชุมชนจากบ้านหินเทิน (ทับสะแก) บ้านทุ่งประดู่ (ทับสะแก) บ้านม้าร้อง (บางสะพาน) และบ้านทุ่งสะท้อน (บางสะพานน้อย) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยการนำเสนอในประเด็นการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการใช้มะพร้าวในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนของแต่ละชุมชน

ชุมชนบ้านหินเทิน ชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่ปลุกมะพร้าว

หมู่ 5 ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจในการสร้างชุมชนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว

เริ่มจากการทำสารสนเทศชุมชน จนเข้าใจศักยภาพของชุมชน และพัฒนาคนให้มีความพร้อมมั่นใจ และพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และของดีชุมชน ก่อนหินขนาดใหญ่ตั้งเด่นเป็นสง่าบนยอดเขาท้ายหมู่บ้านเป็นจุดเด่นของชุมชน และการอยู่ร่วมกันของคน 2 ศาสนา พุทธและคริสต์ และยังรักษาวิถีการทำน้ำตาลมะพร้าวแบบดั้งเดิมที่ประกอบอาชีพด้วยความตั้งใจ

การนำวิถีชาวสวนมะพร้าวมาส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน การนำองค์ความรู้ชุมชนเกี่ยวกับมะพร้าวมาจัดทำฐานเรียนรู้ชุมชนเพื่อสร้างกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วม เช่น ฐานเรียนรู้การร้อยเรียงกะลามะพร้าวพาเพลิน ที่ใช้กะลามะพร้าวมาทำเป็นเม็ดกะลาร้อยเป็นสร้อยและอื่นๆ ฐานการทำน้ำตาลมะพร้าว และมีเส้นทางจักรยานเที่ยวชมฐานเรียนรู้ในสวนมะพร้าว

แนวคิดและข้อเสนอแนะในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวโดยชุมชนไม่ใช่อาชีพหลัก แต่เป็นโอกาสในการเพิ่มมูลค่าทรัพยากรในชุมชนได้ ชุมชนควรรักษาอาชีพเดิมของชุมชนไว้ เมื่อเกิดวิกฤติ แม้การท่องเที่ยวหาย แต่ชุมชนยังอยู่



ชุมชนบ้านทุ่งประดู่ ชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่ปลุกมะพร้าว

หมู่ 1 ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจในการสร้างชุมชนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว

เริ่มจากการที่ชุมชนประสบปัญหาหลายด้าน แบ่งแยกหลายกลุ่ม จึงใช้เสน่ห์ของชุมชนมาส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือพัฒนาชุมชน

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และของดีชุมชน ชุมชนนำต้นประดู่ที่เคยมีอยู่มากในชุมชนมาเป็นอัตลักษณ์ชุมชน และนำประดู่มาเข้าสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน และเป็นชุมชนการเกษตรผสมผสานประมง และมีมะพร้าวในกลุ่มสายพันธุ์พิเศษของทับสะแก

การนำวิถีชาวสวนมะพร้าวมาส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชุมชนเลือกกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนโดยนำทางมะพร้าวมาให้นักท่องเที่ยวร่วมสร้างซุ้มกอบเป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเล และนำมะพร้าวมาทำสีฝ้ายมัดย้อม รวมทั้ง การออกแบบเมนูอาหารชื่อ มัจฉาพาลุยสวน และอัญมณีนกคุ้ม ที่ประกอบอาหารจากมะพร้าว

แนวคิดและข้อเสนอแนะในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชุมชนต้องนำศักยภาพของคนในชุมชนและสิ่งแวดล้อมในชุมชน มาออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้ง การดึงศักยภาพของหน่วยงานที่เล็งมาช่วยกันพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน



ชุมชนบ้านม้าร้อง ชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่ปลูกมะพร้าว

หมู่ 4 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจในการสร้างชุมชนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว

เริ่มต้นจากการเป็นหมู่บ้านนวัตวิถีจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและมีฐานเรียนรู้สำหรับการศึกษาดูงาน มีถ้าในเขาม้าร้องที่รองรับการท่องเที่ยวได้

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และของดีชุมชน บรรดาถ้ำหลายแห่งในเขาม้าร้องเป็นอัตลักษณ์ทางธรรมชาติของชุมชน รวมทั้ง ขนมที่ทำเป็นอาหารว่างที่ทำจากมะพร้าวสำหรับคณะศึกษาดูงาน เป็นของดีของชุมชนที่ทำให้สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวได้

การนำวิถีชาวสวนมะพร้าวมาส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชุมชนนำมะพร้าวมาส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างชัดเจนใน 2 ส่วน ได้แก่ การนำมาประกอบอาหาร เช่น แกงหมกพร้าว หรือ เมนูอื่นๆ ที่ใช้กะทิเป็นส่วนประกอบอาหาร รวมทั้ง ขนมโค ที่ใช้เป็นอาหารว่าง และยังมีมะพร้าวมาเป็นนันทนาการให้นักท่องเที่ยวได้แข่งขันเพื่อความสนุกสนานได้ด้วย

แนวคิดและข้อเสนอแนะในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวสร้างประโยชน์อย่างมากให้กับชุมชน อยากให้อนุรักษ์วิถีมะพร้าวไว้ เพราะมะพร้าวคือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่า นำมาส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน



ชุมชนบ้านทุ่งสะท้อน ชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่ปลูกมะพร้าว

หมู่ 6 ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจในการสร้างชุมชนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว

เริ่มจากการทำมะพร้าวสกัดเย็นในชุมชนของกลุ่ม 100 พันมะพร้าวไทย ต้อนรับกลุ่มศึกษาดูงาน และเพิ่มฐานเรียนรู้เพื่อรองรับการท่องเที่ยว

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และของดีชุมชน มีการสืบสานวิถีชีวิตชาวเกษตร ที่ทำให้คนในชุมชนหวงแหนพื้นที่ให้ชะลอการเปลี่ยนแปลงไว้ได้ โดยมีอ้อยาศัยไมตรีที่ดีของคนในชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชนมะพร้าวสกัดเย็นเป็นของดีของชุมชน

การนำวิถีชาวสวนมะพร้าวมาส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชุมชนนำแนวคิดการเรียนรู้เกี่ยวกับมะพร้าวแบบครบวงจรที่สามารถนำมะพร้าวมาใช้ในวิถีชีวิตชุมชน นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมกับชุมชนในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับมะพร้าวได้ รวมทั้ง ยังสามารถชมการใช้สิ่งกึ่งเก็บมะพร้าวเป็นวิถีการใช้สัตว์ช่วยงานด้วยความรักและเอ็นดูเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว

แนวคิดและข้อเสนอแนะในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน การทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้องทำด้วยใจรัก มีความเป็นธรรมในประโยชน์ที่เกิดขึ้นในชุมชน คนในชุมชนต้องประสานงานกันให้ดีเพื่อบริการการท่องเที่ยวให้เกิดความประทับใจให้ได้



การท่องเที่ยววิถีพร้าวโดยชุมชน แม้ทั้ง 4 ชุมชน จะมีการดำเนินการด้านการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่แตกต่างกัน แต่ก็ตั้งอยู่บนอัตลักษณ์ร่วมกัน คือ การเป็นชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่ปลูกมะพร้าวทับสะแก GI ซึ่งทั้ง 4 ชุมชน ได้รับประโยชน์จากมะพร้าวโดยตรง และสามารถนำมะพร้าวมาต่อยอดในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้ง การออกแบบกิจกรรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมะพร้าวมาส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งการดำเนินการเสวนาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการการท่องเที่ยววิถีพร้าวโดยชุมชน เป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่ปลูกมะพร้าวทับสะแก GI ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่แสดงให้เห็นว่า ทั้ง 4 ชุมชน สามารถดึงศักยภาพของชุมชนมาพัฒนาชุมชนโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ ที่ส่วนหนึ่งเป็นเนื้อหาของมะพร้าว ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพ กิจกรรม อาหาร ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมะพร้าว โดยสามารถนำมาร้อยเรียงเป็นเรื่องเล่า สร้างกระบวนการการให้บริการการท่องเที่ยว ผ่านประสบการณ์จากจุดเริ่มต้นจนเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน มีนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่มศึกษาดูงานให้ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมการดำเนินงาน และสัมผัสวิถีชุมชนผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวด้วยอ้อยาศัยไมตรีของคนในท้องถิ่น ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในช่วงหนึ่งของวิถีชีวิตชุมชน จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจการท่องเที่ยววิถีพร้าวโดยชุมชน เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ท่านจะได้สัมผัสความเป็นท้องถิ่นวิถีพร้าวอย่างแท้จริง จากการให้บริการการท่องเที่ยววิถีพร้าวโดยชุมชนของทั้ง 4 ชุมชน